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------------------------------------------- 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๕.๑๕  นาฬกิา 
 
  (นายพิทูร  พุมหิรัญ  ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม) 
  ประธาน  :  คณะกรรมการนโยบายและแผนการบรหิารราชการของสาํนักงานมาครบ 
องคประชุมแลวนะครับ ผมขอเปดการประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังที่ ๒/๒๕๕๑  
  ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม  ผมไมมีครับ ฝายเลขานกุารมอีะไร
ไหมครับ 
  (นางศรีเงิน  สุขาภิรมย)  เลขานุการ  :  เดี๋ยวมีบันทกึการประชุมดวยนะคะ แตวาอยาก
ขอใหพิจารณาเรื่องกรอบตวัชี้วัดของกลุมที่ปรึกษาเสร็จกอน 
  ประธาน  :  ทําไมครับ 
  เลขานุการ  :  จะไดไมตองเสียเวลาในสวนนี้คะ เดี๋ยวอาจจะตองใชเวลาตรงนี้เยอะ 
  ประธาน  :  บันทกึยังไมเสร็จใชไหม 
  เลขานุการ  :  เสร็จแลวคะ เอามาแลวคะ 
  นางอุมาสวี  สอาดเอี่ยม  :  แตยังไมไดแจกใชไหมคะ  
  เลขานุการ  :  คะ 
  ประธาน  :  บันทกึการประชมุเพิง่แจกก็ฝากใหทานกรรมการอานไปพลาง ถาอยางนัน้ผม
ไปวาระเรื่องพจิารณาเลยนะครับ 
  ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองพจิารณา เปนการพิจารณากรอบการประเมนิของที่ปรึกษา 
ป ๒๕๕๑ ซึง่กเ็พิ่งเสร็จเหมือนกนันะครับ สด ๆ รอน ๆ ตอนนีท้านที่ปรึกษาทกุทาน ทานไดอาน  
ไดรับทราบแลวหรือไม อยางไรครับ ใครจะเปนคนนําเสนอ  

นางสาวศศิเพญ็รัตน  พลสนะ  :  ไดอานแลวคะ แจกใหทานเมื่อวานนี ้ 
ประธาน  :  ที่ปรึกษาทุกคนใชไหม  
นางสาวศศิเพญ็รัตน  พลสนะ  :  ทุกที่ปรึกษาแลวคะ เขาใหทางคณะกรรมการเลยคะ  
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ประธาน  :  ที่ปรึกษาอื่นที่ไมไดเปนกรรมการละ เขาทราบไหม ทานไมไดทราบ  

คือมันเหมือนประเมินตัวบุคคล มันไมใชประเมินกลุมงาน เพราะฉะนัน้เขานาจะตองไดรับทราบดวย  
แลวก็อาจจะตองมา Defend ในสวนของเขาหรืออะไร อยางไร มาชวยกนัคิด อาจจะมตัีวแทนแลวกจ็ริง  
แตคิดวาคนเปนจํานวนนอย ถาเชิญเขามาไดก็ดี แต ณ เวลานี้เอาเปนวาเราพิจารณาหลักการกอนตามที่
คณะกรรมการกําหนดกรอบตัวชี้วัดฯ ไดพิจารณามา ซึง่ในกรรมการนั้นก็มีทีป่รึกษาบางทานรวมอยูดวย
แลว ซึ่งก็ โอ.เค. ก็เปนความคิดเห็นของทาน แตสวนอื่น ๆ ที่ปรึกษาทานอาจจะมีขอคิดเห็นอะไร  
เพราะวาเมื่อเราพูดถึงสวนราชการ เราเปดใหทุกสวนราชการไดทําความเขาใจหรือมา Defend ของตัวเอง
อะไรอยางนี้ เพราะฉะนัน้กน็าจะทาํในลักษณะเดียวกับของที่ปรึกษา เพราะฉะนัน้ตอนนีก้ําหนดหลักการ
กอน หาเหตุ หาผลอะไรกนัแลว เดี๋ยวก็ไปใหทานดู และถาทานมีขอ Comment อะไร ก็คอยวากนัอีกท ี
นะครับ ทานรองฯ อุมาสีวจะนําเสนอไหม เชิญครับ 
  นางอุมาสวี  สอาดเอี่ยม  :  เรียนทานเลขาฯ กรอบการประเมินที่ปรึกษา ป ๒๕๕๑ 
ในป ๒๕๕๐ ก็มีการทํากรอบตัวชี้วัดของที่ปรึกษาแลว แตมีความเปลีย่นแปลง คือมกีารวัดผลงาน 
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเหมือนเดิม แตเปลี่ยนน้ําหนกัรอยละของป ๒๕๕๐ เชงิปริมาณรอยละ ๖๐ 
เชิงคุณภาพรอยละ ๔๐ ภายในป ๒๕๕๑ ก็เลยวัดเทากนัคือเชิงปริมาณรอยละ ๕๐ และก็เชิงคุณภาพ 
รอยละ ๕๐ คือเพิ่มเชงิคณุภาพใหมากขึน้ น้ําหนกัตรงนี้คะ 
  ประธาน  :  แลวอะไร ๖๐:๔๐ 
  นางอุมาสวี  สอาดเอี่ยม  :  เดิม ๖๐:๔๐ ปนี้คุณภาพก็ควรจะเพิม่จาก ๔๐ ใหเปน ๕๐ 
เทาเชิงปริมาณก็เลยเปน ๕๐:๕๐  แลวตอไปลักษณะของภารกิจในป ๒๕๕๐ ก็ใหทีป่รึกษาคัดผลงานเดน ๆ 
มา ๕ เร่ือง โดยเปนบทบาทหลักขององคกร ๓ เร่ือง ภารกิจตามบันทกึขอตกลง ๑ เร่ือง และก็ภารกิจ 
ที่กําหนดในกจิกรรมโครงการเพื่อมอบหมายพิเศษ ๑ เร่ือง คือ ๕ เร่ือง และป ๒๕๕๑ ก ็๕ เร่ืองเหมือนเดิม 
แตวาเพิม่ภารกิจตามยทุธศาสตร เมื่อเพิ่มภารกิจตามยทุธศาสตรมา ๑ เร่ือง ก็เลยไปลดภารกิจที่เปน
บทบาทหลกัขององคกรจาก ๓ เร่ือง เหลือ ๒ เร่ือง ก็จะเปนบทบาทหลกัขององคกร ๒ เร่ือง แลวกภ็ารกิจ
ตามคํารับรอง ๑ เร่ือง ตามยทุธศาสตร ๑ เร่ือง แลวก็ตามกิจกรรม โครงการที่ไดรับมอบหมาย ๑ เร่ือง  
ซึ่งรวมแลวก็คือ ๕ เร่ือง เทาป ๒๕๕๐ แตมียุทธศาสตรมาแทนบทบาทหลกัขององคกรที่ลดจาก ๓ เร่ือง 
เหลือ ๒ เร่ืองคะ 
  ประธาน  :  ทานที่ปรึกษาทัง้ ๓ ทาน ไดรวมอยูต้ังแตตนไหมครับ ในการพิจารณา 
ทานสุภารัตนนําเสนอกอนดีไหมครับ คือทานรวมมาตั้งแตตน ทานมีขอคิดเห็นหรือขอคิดวายัง 
ไมสบายใจนกัหรือไม อะไร อยางไร ที่อาจจะเปนขอหวงของที่ปรึกษาทานอื่น ๆ และเดี๋ยวทานทีป่รึกษา 
อีก ๒ ทาน จะไดชี้แจงเสียทีเดียวเลย เชิญครับ 
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  นางสุภารัตน  วสะภาคย  :  คืออยางนี้ตอนกอนประชุมก็ไดหารือกนัคราว ๆ คือตรงนี ้
๕ เร่ืองมนัก็จะไมตางจากปที่แลว เพียงแตวาปที่แลวบทบาทหลกัขององคกรเปน ๓ เร่ือง ก็มาลด 
บทบาทหลกัขององคกรมาเปนภารกิจที่ดําเนนิการตามยุทธศาสตรที่ไดรับมอบหมาย ๑ เร่ือง ทนีีถ้าหากวา
ดูตามเกณฑใหคะแนนแลว เมื่อสักครูนี้ไดหารือกนัแลว ระดับคะแนนที่ ๔ ไดดําเนนิการตามภารกจิ 
ในบทบาทหลกัขององคกร ๒ เร่ือง และภารกิจที่ดําเนนิการตามคํารับรองปฏิบัติราชการ ๑ เร่ือง และภารกิจ
ที่ดําเนินการตามยทุธศาสตรที่ไดรับมอบหมาย ๑ เร่ือง ตรงนี้อาจจะมทีี่ปรึกษาบางทานที่ไมไดรับ
มอบหมายการดําเนินการภารกจิตามยุทธศาสตร แตวาอาจจะไดรับมอบหมายโครงการหรือกิจกรรม
โครงการ ก็นาจะมีการเพิ่มหลังคําวา  ดําเนินการตามยทุธศาสตรที่ไดรับมอบหมาย หรือภารกิจทีก่าํหนด
เฉพาะกิจกรรม โครงการที่ไดรับมอบหมาย ๑ เร่ือง คืออาจจะเปดไววาจะเปนภารกิจที่ดําเนินการ 
ตามยทุธศาสตรที่ไดรับมอบหมาย หรือภารกิจเฉพาะกจิกรรม โครงการเรื่องใด เร่ืองหนึ่ง ซึ่งก็จะได ๔ เร่ือง 
ถึงจะไดระดับคะแนน ๔ ในสวนของจาํนวนปริมาณนี้ก็คงไมมีปญหาอะไร แตวาในเชิงคุณภาพ 
คือในเชิงคุณภาพนีก้็ไดเปดเอาไวเหมือนกนัวาถาหากวาทําไดเต็ม ๑๐๐ ก็ได ๔ แตถาเต็ม ๑๐๐ แลว 
ไมมีการจัดทาํรายงานแสดงถึงผลสําเร็จ แลวก็ไมมีการนาํผลผลิตของงานไปใชหรือเผยแพรใหเกิด
ประโยชนตอองคกรนี่กจ็ะไมถึงระดับ ๕ ซึ่งไมทราบวาตรงนี ้๒ ทานนีจ้ะมีความคิดเหน็อะไรหรือเปลา 
ในสวนการวัดเชิงคุณภาพนะคะ 
  ประธาน  :  ทานที่ปรึกษาสภุารัตนไมติดใจอะไรใชไหมครับ 

นางสุภารัตน  วสะภาคย  :  ไมติดใจคะ 
ประธาน  :   ๒ ทานมีอะไรไหม เชิญครับ 

  รอยเอก (หญงิ) สุวฒันา  เหลืองไตรรัตน  :  มีขอสังเกตเสริมนิดหนึ่งนะคะ ในกรณทีี่เปน
ผลงานเผยแพรใหเกิดประโยชนตอองคกร ไมทราบวาถามันแคองคกรในระดับ ยกตัวอยางตวัเองแลวกัน 
ตัวเองในฝายสารสนเทศ สมมุติวาทําอะไรเพื่อเปนผลงานแลวสะทอนไปสูสํานกัสารสนเทศอยางนีถ้ือวา 
ใชไหมคะ ถือวาเปนองคกรไหมคะ ภารกจิดานสารสนเทศนะคะ 
  ประธาน  :   มันคอนขางชัดเจน คือเปาหมาย องคกรคือทั้งสาํนกังาน เพราะฉะนัน้ภารกิจ
นั้นถามนัสงผลตอทั้งสํานักงานเหมือนประเด็นที่เราคุยกันเมื่อวานนี้วาอะไรที่เปน Innovation คือตองสงผล 
ภาพรวมมนักเ็ขา แตถาเปนเฉพาะสวน เฉพาะอนันั้นก็อาจจะไมเขา มติีดใจตรงนี้หรือครับ ทานบญุรักษา 
มีอะไรไหมครับ  
  นางบุญรักษา  ชมชืน่  :  คือก็เปนหวง แตหมายถงึวาพอของคนอื่นทีว่าเรายังไมไดมีงาน 
ที่มอบหมายโดยชัดเจน ตรงนีห้มายถงึวาวิธีการที่เราจะคิดคะแนนอะไรอยางนี ้คือกอ็ยากจะใหเปนธรรม 
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กับที่ปรึกษาคนอื่นที่ไมไดมา แลวก็บางคนอาจจะไมไดรับมอบหมายงานใด ตรงนี้จะทําอยางไรทีจ่ะให 
แฟร ๆ กนัลักษณะนัน้ ก็ฝากตรงขอนี้เอาไว 
  ประธาน  :  ก็คือเปนเกณฑเร่ืองปริมาณในขอ ๔ เหมือนกนั  
  นางบุญรักษา  ชมชืน่   :  คะ ก็เปนหวงทานอืน่ และก็อยากใหนัดประชุมที่ปรึกษา 
ทุก ๆ ทานดวยเพื่อจะไดทําความเขาใจ ไมใชวาเรา ๓ คนมาเปนตัวตัดสิน ไมใชอยางนัน้นะคะ 
  ประธาน  :  ไมครับ อยางทีบ่อกแลวตั้งแตตอนตน บอกวาทุกคนก็ตองมีสวน  
เพราะวาคนกไ็มไดมากมายอะไร เพียงแตวาเอาตัวแทนที่มีอยูกอน ทานมีอะไร อยางนอยที่สุดบางเรื่อง 
ถาทานคุยกนัไดแลวจะนําความคิดเห็นหรอืคําตอบของกรรมการชุดนีไ้ปอธิบายไดมนัก็จะไดจบ ๆ กันไป 
แตถายังติดใจอยู มนัตองมีอีก Session  หนึ่งอยูแลวครับ 
  นางบุญรักษา  ชมชืน่  :  และขออนุญาตอกีเรื่องหนึ่ง คืออยางของป ๒๕๕๐ เราก็ยงัไมได
รับคําตัดสินมาวาสิง่ที่เราทําไปมันมีขอบกพรอง มนัดี หรือไมดี ถูกหลกัเกณฑหรือไม อยางไร อันนี้เราจะทาํ
เปนปที่ ๒ แลวมันก็จะมีขอแตกตาง ก็อยากทราบผลปที่แลวดวยคะ 
  ประธาน  :  ผลคงอยูทีก่รรมการประเมนิ เพียงแตวาเอาเปนวาในฝายที่เราพูดไดเอง 
ของเรา จากปที่แลวกับที่ปรับมาสูอันใหมมันดีข้ึนหรือมนัดูวาแยลงอยางไร ถาดีจะได โอ.เค. หมายความวา
รับไดก็รับ อยางนอย ๓ ทานนี้รับแลว เดีย๋วเราจะไดไปคุย ไปสรางการมีสวนรวมกบัทานทีเ่หลือ หรือมีอะไร
ของใจที่จะถามทานกรรมการอะไรก็เชิญเลยครับ 
  นางสุภารัตน  วสะภาคย  :  เรียนทานเลขาฯ คะ คือตรงนี ้๒ ทานนีย้ังไมไดอธิบายถงึเรื่อง
การคํานวณคะแนน คืออยางการคํานวณ ขอความกรุณาทานรองฯ พรพิมลไดไหมคะ เพราะวากรณีที ่
ที่ปรึกษาไปทาํงานตามยทุธศาสตรหรือตามตัวชี้วัดที่มีคาระดับคะแนน อยางเชน ๑.๕ อะไรอยางนี ้
การคํานวณอยางนี้ ขอความกรุณาทานรองฯ ขอเรียนอนุญาตทานเลขาฯ 
  ประธาน  :  โอ.เค. ครับ ถาอยางนัน้รบกวนทานรองฯ อธิบายเอาถงึขอ ๔ ดวยที่เขาถามถงึ
เร่ืองของการเฉลี่ยวาในขอ ๔ คือตองมี ๔ เร่ือง บางเรื่องไมมีงานตามทั้งยุทธศาสตร หรือบางเรื่องไมมีเร่ือง 
ที่ไดรับมอบหมาย จะเพิ่มหรืออะไรใหมันได ๔ เร่ือง เพือ่ใหมันเปนปริมาณที่เทา ๆ กันไดอยางไร 
และก็คําถามสุดทายเรื่องเกณฑคะแนน ๑.๒๕  ๑.๓๐ อะไรก็สุดแลวแต รบกวนหนอยครับ เชิญครับ 
  นางสาวพรพมิล  รัตนพิทกัษ  :  ในเรื่องของที่ใหที่ปรึกษาตองทํางานตามภารกิจตาง ๆ 
ของป ๒๕๕๐ เดิมทีเรากําหนดไววาเปนภารกิจที่เปนบทบาทหลักแลวก็ตามขอตกลง แลวก็ตามที่
มอบหมายพิเศษ ซึ่งมนัตกภารกิจที่เปนยทุธศาสตรไป คือไมไดตก แตปที่แลวอาจจะไมไดมีการมอบ 
ไมไดใสเอาไว เพราะฉะนัน้ปนี้เมื่อคํารับรองป ๒๕๕๑ จะมีเร่ืองของภารกิจตามยทุธศาสตรที่เขียนเอาไว 
อยูในมิติของประสิทธิผลดวย เพราะฉะนัน้โดยความชัดเจนตรงนี้ เพื่อที่จะไดใหเห็นวาผลงานของ 
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ทานที่ปรึกษามีสวนเกี่ยวของกับความสําเร็จขององคกรในทุกเรื่องที่องคกรมีการดําเนินการใน ๔ เร่ืองนัน้ ๆ 
ก็เลยเอามาเขยีนเพิ่มในเรื่องของเชงิยทุธศาสตร แตเร่ืองของมอบหมายเปนพิเศษกม็ีประเด็นที่อภิปรายกัน
วาอนันีก้็คงตองขึ้นอยูกบัการมอบดวยวาทานเลขาฯ จะมีการมอบหมายใหทานใดมกีารดําเนินงานอะไร 
ที่เปนพิเศษไหม หรือวาถาทานที่ปรึกษาบางทานเกิดไดรับแตมอบหมายพเิศษ แตไมมีอะไรที่เปนในเชิง 
ของยุทธศาสตรหรือเชิงของคํารับรองก็ยงัอภิปรายไปวาโดยหลักแลว โดยนโยบายทานก็คงจะตองพยายาม
มีการมอบเพื่อจะไดใหเหน็วาทานไดมีสวนเกีย่วของกับการผลักดันขบัเคลื่อนการทาํงานของระดบัองคกร 
เพราะฉะนัน้โดยในแงของเชิงปริมาณ จริง ๆ แลวมันไมไดมีความแตกตางจากปทีแ่ลว เพยีงแตทําใหมันมี
ความชัดเจนยิง่ขึ้นวาทานเขามามีสวนเกี่ยวของกับความสําเร็จขององคกร เพราะวนันี้เรากเ็อาผลงานของ
ระดับขององคกรที่จะตองไปเปนฐานในการที่จะตองคลาย ๆ เหมือนกบัเวลาจัดสรรเงินจงูใจ คะแนนที่เรา
จะมีการเอาไปใชก็ตองอิงคะแนนขององคกร เพื่อจะจัดสรรตัววงเงนิทีจ่ะเอามาสําหรับเตรียมการจัดสรร
ใหกับทานที่ปรึกษา แตทานที่ปรึกษาทานใดจะไดอยางไรนั้นก็คงตองเปนไปตาม Performance ของตัว 
ของทานเองทีม่ีเกณฑวัดตางหากตรงนี้ ที่เราทําเพิ่มข้ึนมาอีกทัง้ในเชิงของปริมาณและเชิงของคุณภาพ 
ทีนี้ในเชงิของปริมาณนัน้ครั้งที่แลวเราเอาคุณลักษณะของงานตัวนี้ไปใสในเชิงของคณุภาพ คลาย ๆ 
เหมือนกับวาพอมีชื่อเร่ืองปุบทานก็จะไดคะแนนของเชงิปริมาณเลยโดยที่ยงัไมรูอะไรขางใน คราวนี้เรา 
ก็บอกวาที่จริงชื่อเร่ือง ๑ เร่ืองทีก่ําหนดขึ้นมาวาเปนงานของทานนั้นกต็องประกอบดวยคุณลักษณะ 
ซึ่งเดิมเราไปวดัในเชิงคุณภาพ ตัวนัน้ตองเอามาเปนคําอธิบายของเรื่องทีท่านจะเอามานับในเชงิปริมาณ 
สวนเชงิคุณภาพนั้นตองวัดความสาํเร็จของการทํางาน ก็คือทานไดมกีารทาํงานตามแผนงานที่ทานกาํหนด
เอาไวดวยตวัของทานเอง ซึง่อาจจะตองไปรวมกนักับงานอืน่ที่เกี่ยวของ ถาเกิดสมมุติทานเกดิไดรับ
มอบหมายใหทําเกี่ยวของกบัเร่ืองของคํารับรอง ทานก็คงจะตองมีแผนการทาํงานของทานเองที่ทานตอง
เขียนเอาไวใหชัดเจนแลววาเรื่องที่ทานเขาไปรวมตรงนีท้านจะตองมีสวนรวมอะไร อยางไร แลวทานจะตอง
วางระบบการประเมินความสําเร็จดวยตัวทานเองกอนดวยสวนหนึง่วา งานที่ทานทาํนั้น ตามที่ทาน 
วางแผนไวทานประเมนิตัวทานเองแลวทานไดสําเร็จเทาไร อยางไร เราก็เอาไปอยูในเกณฑของคุณภาพวา
ข้ันที่ ๑ อยางนอยทานก็ควรจะตองทาํไดไมตํ่ากวารอยละ ๔๐ ของแผนทีท่านวางไวในเรื่องนัน้ ๆ ------------- 
 
                      - ๒/๑ 
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เพราะฉะนัน้ทานคอนขางจะ Stand Alone หนอย ก็คือเร่ืองของงานที่มอบหมายพิเศษ ซึ่งทานอาจจะไมได 
เกี่ยวของอะไรถาเกิดใหเปนตัวบุคคล และทานไปนัง่คิด นั่งวิเคราะหและดําเนนิการ ซึ่งอาจจะดําเนินการ 
โดยวิธีอยางไรก็แลวแต ทานก็ตองแสดงรายละเอียดตรงนั้น ทานอาจจะมีใครเขามามีสวนรวม หรือวา 
ทานทาํคนเดยีว แตในอกี ๓ สวนที่เปนภารกิจหลกั เปนคํารับรอง เปนยทุธศาสตร อันนัน้ทานตองไป 
เกี่ยวของกับผูที่เขาเปนเจาภาพ หรือผูทีม่ีเกี่ยวของอยูแลว ซึง่ก็ตองมาวัดความสาํเรจ็ในสวนของทาน 
ที่ทานตองไปมีสวนในการไดรับมอบหมายจากที่ประชมุของคณะทาํงานตัวชีว้ัดนัน้ ๆ หรืออะไรก็แลวแต 
อันนี้เราก็จะมาวัดในเชิงคุณภาพของความสําเร็จ ซึง่ไลอันดับไปวา Interval ก็คือสวนละ ๒๐ โดยนับ 
ข้ันตนที่รอยละ ๔๐ รอยละ ๖๐ รอยละ ๘๐๐  ๑๐๐ เปอรเซ็นต และสุดทายถาจะใหได ๕ คะแนน ก็ตอง 
เอาไปเผยแพร  
  ประธาน  :  ชัดเจนนะครับ 
  นางบุญรักษา ชมชืน่  :  แบบการคํานวณผลนี้ตองเปลี่ยนแปลงใชไหม 
  นางสาวพรพมิล รัตนพทิักษ  :  ใชคะ เดมิทีไปกระจายน้ําหนกัวาของภารกิจหลัก  
ทานใหไปตัวละ ๐.๕   ๐.๕  อันนัน้มนัใหญ แตพูดถึงวาคะแนนคํานวณของปที่แลว ทานไปถายอยางนัน้ 
คราวนี้เพิ่มเปน ๕ เร่ือง ก็เลยบอกวาเปนเรื่องละ ๑๐  ๑๐  ไปเลย สมมุติวาทานทาํในเรื่องตัวเกณฑคะแนน 
ที่ปรึกษาทานใดเกิดทําไดเพยีง ๔ เร่ือง น้าํหนกัของมนัทานก็ไดออกมาเปนรอยละ ๔๐ จากคะแนนเต็ม ๕๐ 
ตรงนั้น ทานกไ็ดออกมาเปนรอยละ ๔๐ ซึง่รอยละ ๔๐ ที่ทานไดตรงนัน้ หมายความวามีคุณลักษณะครบ 
ตามเกณฑอธบิายไว และทานจะไปไดอีก ๕๐ ในคุณภาพของตัวชีว้ัด ๔ เร่ืองที่ทานทํานั้น ทานตองม ี
ความสาํเร็จของงานแตละเรื่องตามเกณฑเชิงวัดคุณภาพดวย ทานกจ็ะไดคะแนนตรงนั้นมา ซึ่งอันนี ้
มันไม Complicate เหมือนอยางครั้งที่แลว เพราะมนัไมตองไปนั่ง ไปซอย ไปทาํอะไรตออะไร เพราะมัน 
ตรง ๆ ไปตามเนื้อผาของงาน กเ็ลยไมไดแสดงถึงตวัอยางของการคํานวณตรงนัน้เอาไว เพราะมนั 
ตรงไปตรงมา 
  นางสาวศศิเพญ็รัตน พลสนะ  :  ขอเรียนใหทานที่ปรึกษาไดเขาใจในรายละเอยีดที่แสดง 
ถึงวาคุณภาพของงานทีท่านไดเขาไปรวม ในสวนของการเปนกรรมการนั้น วิธกีารทาํงานของทานจะแสดง 
ออกใหเหน็วามันมีประสิทธภิาพไดอยางไร เพื่อจะไดเปนรูปแบบเดียวกัน และทานทีป่รึกษาทั้งหมดจะได 
เขาใจตรงกันดวยในแงของเปนกรรมการวา ทานจะตองมีบทบาทอยางไร 
  นางสาวพรพมิล รัตนพทิักษ  :  โดยบทบาทของทานทีป่รึกษาที่จะเขาไปรวมในโครงการ 
แผนงานที่อาจจะเกี่ยวของอยูในตัวชีว้ัดกดี็ ซึ่งจริง ๆ แลว ๑ ถงึ ๓ ใน ๔ นี้จะตองอยูในที่เกี่ยวของกับ 
ตัวชี้วัดตามคาํรับรองอยูแลว ยกเวนตัวที่ ๔ ที่อาจจะเกีย่วหรือไมเกี่ยวก็ได ก็คือทานสามารถมีบทบาทได 
ต้ังแตเปนประธานกรรมการในการทํางานเรื่องนั้น ๆ เปนผูผลักดัน เปนผูชวยสนับสนนุตามที่มีการตกลงกนั 
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วาจะมอบหมายใหทานทําหนาทีเ่ปนประธานในเรื่องนัน้ ๆ ทานก็ตองไปชวยหนวยงานที่เกี่ยวของขับเคลื่อน 
เร่ืองนัน้เพื่อใหมันสําเร็จ ซึ่งในบทบาทตรงนั้นผลสุดทายที่มันจะไดออกมา มันก็คือความสาํเร็จคะแนนของ 
ตัวชี้วัดตัวนั้น ซึ่งมนัจะเอาไปสะสมเปนคะแนนขององคกรนั่นเอง เพราะฉะนั้นโดยบทบาทของทาน ไมวา 
จะเปนประธาน เปนรองประธาน หรือเปนกรรมการอยูในนัน้ ก็ถือวามสีวนเกี่ยวของ แตวาผูที่เกี่ยวของกับ 
ตัวชี้วัดตรงนัน้ ก็ตองมกีารตกลงกนัใหชัดเจนวาจะมอบหมายงานตรงไหนใหใครทาํ เพราะในนัน้มนัจะ 
เกี่ยวของกนัหลาย ๆ คน หลาย ๆ ฝาย มนัก็ตองมีความชัดเจนวาใครคือผูที่จะตองสงมอบผลผลติอะไร 
เพื่อจะเอามาบูรณาการกนั แลวก็เปนการขับเคลื่อนตัวชีว้ัดตัวนัน้ ซึง่ตรงนี้คณะกรรมการทีม่ารวมตัวกัน 
เพื่อจะทํางานอันนี ้ก็คงจะตองเคลียรกนัตั้งแตตนวากิจกรรมในตัวชี้วัดตรงนั้น มนัจะประกอบดวยเรื่อง 
อะไร ใครเกี่ยวของบาง อะไรบาง เมื่อถึงเวลาใครจะตองสงมอบอะไรมา เพื่อทีจ่ะทาํใหงานมันเดินตอได 
ตรงนี้ตองวางวิธีการทํางานใหเปนระบบ เพื่อที่จะไดถงึเวลาใครทําอะไร ตรงไหนที่ไดรับมอบหมายแลว 
ไมสําเร็จ และมีผลกระทบทาํใหคนอืน่เดนิตอไมได ก็จะไดแกไขกันใหถกูจุด แตถามอบหมายตรงนี้ไมชัด 
ก็จะมีปญหา พอถึงเวลางานไมเดินจะโทษใคร หรือจะตามที่ใคร อะไร อยางไร เพราะฉะนั้นตรงนีถ้าเกิด 
ความชัดเจนแลวรายงานทานเลขาฯ ในทุก ๆ เร่ืองที่ทานไปมีสวนเกี่ยวของ หรือวามีใครที่จะชวยทานเลขาฯ 
ติดตามสวนนีเ้พื่อรายงานเปนระยะ เพื่อชวยแกไขปญหา ถาเกิดมีปญหาอะไรในเชิงนโยบาย ทานกจ็ะได 
มีสวนลงไปชวยแกไขตรงนั้นไดทันทวงที  
  ประธาน  :  คือจริง ๆ ผมอาจจะคิดชาไปหนอย ถาวันนี้เชิญทานที่ปรึกษามาใหครบ 
ก็จะไดจบเลย เพราะพรุงนี้จะเขา อ.ก.ร. แลว ถามีเวลาคยุกับที่ปรึกษาทานอื่น ๆ ดวย ผมวาถาทีป่รึกษา 
สวนใหญไดดูแลว ผมวาปญหาที่จะสงสยัคงจะไมม ีแตถามีกพ็อจะอธิบายได เอาเปนราย ๆ ไปดีกวา 
เมื่อหลักการตรงนี้มีอะไรเพิม่เติม เอาเต็มที่เลยนะครับ  
  นางสุภารัตน วสะภาคย  :  หลักการทีน่ําเสนอผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา Format  
มันจะไมตางจากปที่แลวใชไหม แตวารายละเอียดนี้มนัตองมีความชดัเจนวา การดาํเนนิงานในแตละ
ชิ้นงานมีการปฏิบัติงานอยางไรบาง  
  นางสาวพรพมิล รัตนพทิักษ  :  ซึ่งที่จริง Element ถัดจากหลงัที่ทาน อ.ก.ร. รับ 
หลักการแลว คงจะตองมีเวทีหนึ่งสาํหรับไปตกลงในรายละเอียดเพิม่เติมก็ได เพื่อใชสําหรับเวลา 
เราจะทาํเปนคูมือกรอบการประเมินผลวาที่ทานเคยใชเมื่อป ๒๕๕๐ ที่ทานใชอยู และคิดวามนันาจะ 
ยังใชได เพราะที่เขียนเนื่องจากวาทานทีป่รึกษาเปนตําแหนงที่เปนผูทรงคุณวุฒิระดับสูง เราก็ไมอยากจะไป
กะเกณฑ ไปทาํอะไรใหมันเปนฟอรม ซึ่งทานอาจจะมีลักษณะงานอะไรที่มันแตกตาง เราถึงบอกวาทานตอง
ไปสรางระบบการประเมนิความสาํเร็จดวยตัวทานเอง เพราะมนัคือ Self Assess ข้ันตน มันก็เหมอืนกับที ่
สํานักอืน่ ๆ ตอง Self Assess ตัวเองวาตัวชี้วัดของตัวเองแบบเปนอยางไร แลวก็รายงานทาน 
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ทานที่ปรึกษาทานก ็Self Assess ตัวทานเองดวยเหมือนกัน ทานประเมินตัวทานเองดวยเหมือนกนั  
เราก็ใหเกียรตทิานในการทานประเมนิ เพยีงแตวาเราเขาไปสอบทานเทานั้นเองวา แหลงขอมูลที่ทานบอกวา 
เปนหลกัฐานอางอิง เปนอะไรตออะไรที่ทานอยากจะแสดงใหดูประกอบนั้น ตามทีท่านไดประเมนิตัว 
ทานเองวาทานไปแคไหน อยางไร ก็ชวยทานดูเร่ืองหลักฐาน เร่ืองอะไรตออะไรตาง ๆ เทานัน้เอง 
เพราะฉะนัน้กค็งตองขึ้นอยูกับลักษณะงาน เพียงแตวาทานตองการฟอรมไหน ตรงไหนที่เปนฟอรมกลาง ๆ 
อยางนี้ เราก็คงไปดูพัฒนาจากสิ่งทีท่านเคยทําอยู และจะดูวาทําอยางไรใหระบบการรายงานของที่ปรึกษา 
มันมา Link กันไดกับระบบที่เรากาํลังพัฒนา ตรงสวนทีร่ายงานดวยสือ่อิเล็กทรอนกิส ตรงไหนที่จะชวย 
ตรงนั้นทานไดบางในการออกขอมูลมาใส ก็จะไปดูตอไปตรงนั้นนะคะ  
  ประธาน  :  ผมขอถาม ผอ. ศรีเงิน นิดหนึง่ครับ มันจะมไีหมทีท่านทีป่รึกษาทานใด  
จะไมมีสวนเกีย่วของในยทุธศาสตรเลย มีไหมครับ ทุกคนจะมหีมดใชไหมครับ  
  นางศรีเงนิ สุขาภิรมย  :  มีคะ ในการประชมุของคณะกรรมการนี ่ก็ไดมีการพจิารณา 
สวนนี้อยูบาง เพียงแตวาในสวนนี้เราตองใชเวลาดนูิดหนึ่งวาที่จะใหครอบคลุม แตในเบื้องตนที่ดูแลว 
ไมนาจะตกหลนใครเลย  
  ประธาน  :  โอ.เค. ครับ เพราะฉะนัน้ก็อยูที่เร่ืองการมอบหมายงาน ผมกจ็ะดูเพื่อใหเปนไป 
ตามขอตกลงเบื้องตนที่ไดมานี ่ก็พยายามจะกระจายงานหรือมอบหมายใหทานมีภารกิจตามที่มอบหมาย 
ในเรื่องประเมนิตามงานนัน้ ๆ สวนหนึ่ง ถอยคําจะมาเถยีงกนั จะเพิม่เร่ืองอะไร อยางไร จะไดหมดไป  
จะไดชวยกนัในทางปฏิบัตินะครับ  
  นางสาวพรพมิล รัตนพทิักษ  :  อาจจะมขีอกังวลตรงทีว่า ณ วนัทีท่าํคํารับรองนี่ ถาเกิด 
ทานที่ปรึกษาทานใดไมสามารถสงรายงาน ถงึไดเขียนไวเปนเงื่อนไขเพิ่มเติมให เพราะวาบางทาน 
อาจจะมงีานทีติ่ดพันมาตั้งแตปที่แลว ทานก็รูของทานอยู ทานก็ทาํตอ ซึ่งทานตองเอาแผนเดิมที่เคยทํามา 
เคลียรกันดวยวามนัเปนงานตอเนื่อง ซึ่งไดรับการอนุมัติมาเปนหลกัการมาตั้งแตปทีแ่ลว และระยะงาน 
มันอาจจะยาวกวา ๑ ป ทานจะทาํตออะไร อยางไร และทานเอามาขอเสนอเปนชื่อเร่ืองตรงนัน้ อันนั้น 
โชคดีที่ทานมชีื่อที่จะมาบอก แตบางทานถาเกิดยังจะรอเพื่อมอบหมายเพิ่ม ก็บอกวาหลังจากนั้นไมเกิน 
๓๐ วัน ควรจะตองบอกรายชื่อได พอตนเดือนกุมภาพันธ เดือนมนีาคมจะเขาไปทาํการประเมนิรอบ  
๖ เดือนแลว ตรงนัน้นาจะตองมีความชัดเจน และทานก็จะไดมีกระบวนการวางแผน ตรงนั้นอยางนอย 
ก็ได Step ผานไปในเรื่องของปริมาณ สวนเรื่องคุณภาพเปนเรื่องที่ทานตองไป Speed up เอาตอน  
๖ เดือนหลงัวาในเรื่องทีท่านมา Commit วาทานจะทําอะไร ทานก็ตองไปเรงทําอยางไรถึงจะทาํใหทาน 
สอบผานในตัวผลงานแตละอัน 
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  ประธาน  :  ถาไมมีอะไรก็ถอืวาที่ประชุมไดเห็นชอบกรอบของที่ปรึกษาอยางนีน้ะครบั 
ตามที่เสนอ กม็ีขอพิจารณาบางประเดน็ ๒ ประเด็นที่พดูมา ซึง่คิดวาจะแกไดดวยการบริหารจัดการ 
สวนหนึง่ และเรื่องยุทธศาสตรก็มีอยูแลว เพียงแตวาจากนี้ไปก็เหมือนกับที่เราพิจารณาไปเมื่อวานนี ้
คงตองลงไปปฏิบัติอีกทีหนึ่ง ซึ่งแตละทานก็ตองเสนอมาอยางทีท่านรองฯ พรพิมลวา หัวขอเร่ืองอะไร 
อยางไร หรือการไดรับมอบหมายอะไร เพราะฉะนั้นยุทธศาสตรก็ถือหลักการอยางนี ้หมายความวา 
ยุทธศาสตรตามภารกิจมนัมีอยูแลวใน Job descrition ที่มนัมีอยู ทานทาํอะไรไดอยางไร มาก นอยแคไหน 
อยางไร เร่ืองยทุธศาสตร ถาทานมหีนาที่เกี่ยวของในเรื่องไหน อยางไร ทานก็สามารถดําเนนิการไดอยูแลว 
อันนี้ชัดเจนนะครับ ไมตองบอกวาไมไดมอบและไมทํา ไมมีแลว คําพดูอยางนี้หมดแลวนะครับ และในสวน 
ที่มอบก็เร่ืองของการมอบ ซึง่ผมจะดูวากระจายใหกับทีป่รึกษาทุกคนไดมีภารกิจในเรื่องการมอบหมายงาน 
เพื่อใหภารกจิของทานในขอ ๔ ครบถวนทกุประเด็นครับ  
  นางอุมาสวี สอาดเอี่ยม  :  คือบทบาทหลกันัน้ก็คือทานเลขาฯ มอบเปนหลกัการไวแลว 
ที่ปรึกษาทานใดทําอะไร อยางไรตรงบทบาทหลัก ๒ ชิน้ ตามคํารับรอง ๑ ชิน้ หรือทางกลุมงานนโยบาย 
และแผนจะเสนอทานเลขาฯ วาที่ปรึกษาทานใดจะลงตัวชี้วัดใด ก็จะเหลือตรงยุทธศาสตรนี่ ก็ไดแลว 
ตามภารกิจหลักนี้ไดอยูแลวไมตองมอบอีก เพราะถือวาไดมอบไวแลว ทานทํางานได แตตามคํารับรองนี ่
ก็นาจะใหที่ปรึกษานี้ไดเขามารวมทุกคน ซึง่ดูไวแลววาทีป่รึกษาทานไหนจะลงตรงไหน ถาตามมอบหมาย 
พิเศษตรงนี้ก็คิดวามีอยูแลว เชน มอบหมายใหเปนกรรมการตาง ๆ ซึง่ทานเลขาฯ กม็ี แตยุทธศาสตรก็ตอง 
ดูใหตรงกับตําแหนงดวย 
  ประธาน  :  ลองจําแนกออกมาดูหนอยไดไหมครับ จะไดใหชัดเจนวาทานจะตองเขาไปดู 
ในเรื่องอะไร อยางไร และรวมถึงภารกจิมอบหมายดวยครับ ณ เวลานี้ ที่ปรึกษาทกุทานทีน่ั่งอยูนี ่ 
ผมไดมอบอยูแลว แตทีนีท้านขางนอกยังไมชัดเจนในบางเรื่อง ก็จะไดไปหาดูวาทานควรจะเหมาะสมกับ 
งานไหน อยางไร  

นางสุภารัตน วสะภาคย  :  ขออนุญาตคะ มันจะมีอีกนดิหนึง่คือบางรองเลขาธกิาร 
บางทานทีเ่ปนประธานกรรมการ ก็ขอไวใหมาชวยงานอะไรอยางนี ้ก็จะเรียนทานเลขาฯ ดวย 

ประธาน  :  ก็ถือวาเปนสวนหนึง่ไหม ถือเปนการมอบหมายพิเศษไหมครับ คําสั่งผมตั้ง 
เปนคนเซ็นทั้งนั้นครับ  
  นางสุภารัตน วสะภาคย  :  เมื่อสักครูนี้ทีพ่ดูหมายความวาใหฝายกลุมงานนโยบาย 
และแผนดู คือเรียนใหทานเลขาฯ ทราบวาบางทีอาจจะเสนอมาไมตรงกับที่มีการหารือรอบนอกอะไร 
อยางนี้คะ  
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  ประธาน  :  ถาอยางนัน้ก็ไมมีอะไรแลวนะครับ ขอยอนกลับมาในบนัทกึการประชุม 
นิดหนึ่งครับ คร้ังที่ ๑/๒๕๕๑ เราประชุมไปเมื่อวานนี้ มีอยู ๑๐ หนา ซึ่งเปนเรื่องของสวนราชการตาง ๆ 
ทานรองฯ กรุณาดูนิดหนึ่งเปนสวนทีท่านรับผิดชอบเกี่ยวของอยู มไีหมครับ ถาไมมถีือวาที่ประชมุรับรอง 
บันทกึการประชุมคร้ังที ่๑/๒๕๕๑  ผมมขีอสังเกตนิดหนึ่งในการทําบนัทกึไวหนาสดุทายไมมีความอะไรเลย 
มีแตใหเซ็นชื่อนี่ ควรจะหลีกเลี่ยงนะครับ รวมทัง้หนงัสืออะไรมาที่ใหผมเซ็นดวย ขอใหมีเนื้อความหนอย 
อยาเพื่อทราบอยูหนาสุดทาย และไปเซ็นหนาทายทราบอะไรก็ไมรูอยางนี้ครับ  และมีอีกเรื่องหนึง่ผมมอบ 
ใหทานรองฯ อุมาสีว นิดหนึง่ครับ ทานที่ปรึกษาที่เหลือ ในเอกสารไดสงใหเขาหรือยงั ถาสงเอกสารใหเขา
วันนี้ และพรุงนี้เชาทานนัดประชุมไดไหมครับ ถามีเวลาชวงเชาใหทานนัดประชุม เพราะวาชวงบาย 
จะประชุม อ.ก.ร.  มีขอยุติอะไรจะไดเขา อ.ก.ร. ประเมนิฯ หรือมีอะไรทีย่ังหาขอยุติไมได พรุงนีท้านรองฯ 
พรพิมลกจ็ะมาอีกครั้งหนึง่ใน อ.ก.ร. จะไดใหจบลงในวนัพรุงนี้เลยครับ  
 
                     -  ๓/๑ 
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  นายคมัภีร ดิษฐากรณ  :  เรียนทานเลขาฯ ครับ สําหรับตัวชี้วัดที ่๑๕ ในหนา ๙ เมื่อวานนี ้
ไดพูดคุยกันวาเรื่องนวัตกรรมใหม เพราะวาเดี๋ยวเวลานัน้มันไมมีในบนัทกึการประชมุที่วา นวัตกรรมใหม 
คงจะตองมกีารพิจารณาและมีประธานคณะกรรมการเพื่อมากําหนดนวัตกรรมเกดิขึ้น เพราะเดี๋ยว
นวัตกรรมที่เราเคยกาํหนดไวในป ๒๕๕๐ มันจะใชหรือไมใชนะครับ  
  ประธาน  :  หมายความวากรอบของนวัตกรรมที่ทานรองฯ พรพิมลชี้แจงไวเมื่อวานนี ้
ใชไหมครับ  
  นายคมัภีร ดิษฐากรณ  :  ใชครับ อยากใหเพิม่เติมในนีด้วย 
  ประธาน  :  เพิ่มลักษณะไปดวย จะไดเปนบันทกึไววามนัมีลักษณะทีค่วรจะเปนอยางไร 
แลวเมื่อวานทานประธานพจิารณาวานวตักรรมในปที่แลวก็ไดรับทราบแลว เพราะฉะนัน้ปนี้จะได 
สอดคลองกัน 
  นายคมัภีร ดิษฐากรณ  :  รูสึกวาจะไมมนีะครับ  
  ประธาน  :  ปที่แลว ที่เขาคดิเรื่องนวัตกรรม เราถือเปนนวัตกรรมของปที่แลว  
แลวประกวดกนั ซึง่จริง ๆ แลวโดยหลักการมันไมใช เปนการพัฒนางานในแตละสวน มนัไมไดกระทบถงึ 
องคกรทัง้หมด เราไดรับความรูเมื่อวานนีว้ามนัจะตองเปนภาพอะไรที่กระทบองคกรทั้งหมด ซึง่พูดกันจริง ๆ  
ในเนื้องานนัน้มันก็ไมใชอยูสํานักเดียวหรอก อยางเรื่องรายงานการประชุมที่เปนนวตักรรมไดรับรางวัล 
มันกก็ระทบหลาย ๆ สวน ทัง้สารสนเทศ ทั้งอะไรหลาย ๆ สวน เพยีงแตวาใหมันเกิดความชัดเจน 
และมีกรอบในการดําเนินการที่ชัดเจนขึน้ อะไรที่มันเปนลักษณะ Stand alone เฉพาะสํานกัตัวเอง 
ผมก็ไมอยากปดกั้น ก็อยากใหเขาคิด แลวก็จะมีรางวัลเหมือนเดิม เพยีงแตวาถาอยากจะตอยอดเพื่อใหเปน 
นวัตกรรมเราก็ตองจับเพื่อนบานเขามาเกี่ยวของเพื่อใหสงผลตอภาพรวมของสาํนกังาน ก็ตามกรอบที่ 
ทานรองฯ พรพิมลไดใหขอคิดเห็นไวเมื่อวานนี ้ก็ใสไวในตรงนี้เปนเกณฑที่ดี เพื่อวาคนจะทําเขาก็จะไดรู 
นะครับ เชิญทานรองฯ ครับ  
  นางสาวพรพมิล รัตนพทิักษ  :  คณะกรรมการทีท่านตัง้นาจะเปนสวนหนึ่งทีท่านชวยกนั 
คิดดวย คํานิยามของคําวา นวัตกรรมใหม ตรงนี ้ทานกม็ีบทบาทตรงนั้นอยูแลว เพราะฉะนัน้เวลาทานจะ 
คัดเลือกนวัตกรรมแปลวาทานเองทานก็ตองมี Criteria ของทานอยู ทานถงึจะสามารถคัดเลือกได  
โดยทานรับนโยบายจากที่ประชุมตรงนี้ไปแลว 
  ประธาน  :  เพียงแตวาทานรองฯ คัมภีรทานอยากใหปรากฏไว เพื่อจะเปนกรอบใหทกุคน 
รูพรอม ๆ กนัครับ ฝายเลขานุการเติมนะครับ ก็แกไข รับรองบันทกึตามที่เพิ่มเติมครับ มีเร่ืองอืน่อกีไหมครับ 
  นางอุมาสวี สอาดเอี่ยม  :  เร่ืองบริหารความเสี่ยงรูสึกวาเรามอบทานรองฯ วชัรินทร 
ไวแลวนะคะ ใหทานเปนประธานกรรมการ 
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  ประธาน  :  บริหารความเสีย่งมนัเปนเรื่องของการติดตามการแกไขหรือเปลา ไมใช  
อันนัน้เรื่องของปรับปรุงงานตาม 
  นางสาวศศิเพญ็รัตน พลสนะ  :  ความพงึพอใจ 
  ประธาน  :  บริหารความเสีย่งผมมอบไปแลวหรือ ผมจาํไมไดแลว  
  นางอุมาสวี สอาดเอี่ยม  :  เมื่อวานเสนอ จะไดมีชื่อทาน ตรงตัวชี้วดัที่ ๑๔ คะ 
  ประธาน  :  บริหารความเสีย่งหรือครับ 
  นางอุมาสวี สอาดเอี่ยม  :  คะ 
  ประธาน  :  อันนี้จะใหใสอยางไร ใหใสชื่อหรือ หรืออยางไรครับ 
  นางอุมาสวี สอาดเอี่ยม  :  ใสชื่อไปวามอบ 
  นางสาวศศิเพญ็รัตน พลสนะ  :  ใสชื่อประธานคณะกรรมการแลวก็ไปหาคณะเอง 
  นางบุญรักษา ชมชืน่  :  อันนี้มันมีอยูแลวนะคะ เราคงไมตองเขียน หมายถงึถาเรามีแกไข 
เปลี่ยนแปลงกห็ลักการขององคกร 
  ประธาน  :  เดี๋ยวมนัก็ตองใสไปทุกอันเลย ใครเปนประธาน  
  นางบุญรักษา ชมชืน่  :  ก็เหมือนเดิม ถาอยางนัน้คุณตองใสทัง้หมดคะ 
  ประธาน  :  เอาเปนวารูกนั โดยเจาตัวทานรับทราบแลวก ็โอ.เค. ครับ  
  นางอุมาสวี สอาดเอี่ยม  :  ที่เสนออยางนีเ้พราะวาการบริหารความเสี่ยงเปนเรื่องกลาง ๆ  
มันไมชัด แตเร่ืองอื่นนั้นชัด เชน เร่ืองการเผยแพรประชาธิปไตยหรือเร่ือง Competency มันจะมีรองฯ  
ที่ชัดเจนคะ แตพอดีการบริหารความเสี่ยงก็เลยวาตองมอบรองฯ วัชรินทร 
  ประธาน  :  ก็เดี๋ยวดูตามคําสั่งนะครับ คําสั่งมอบมาก็คือมอบทานรองฯ วัชรินทรครับ 
ถาไมมีอะไรกข็อบคุณทุกทานนะครับ ขอปดประชุมครับ  
 

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๕๐ นาฬกิา 
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